

ทุ่งคาปรับทิศทางการธุรกิจใหม่ เหมือนทองมองไม่เห็นอนาคต

ทุ่งคาเฮอริ่ง จ่อปรับทิศทางการดำเนินธุรกิจใหม่ ให้บอร์ดตัดสินใจปลายเม.ย.นี้ หลังเหมืองทองที่เลย ถูกกรมป่าไม้และส.ป.ก.ตองไม่ต่ออายุเช่าพื้นที่ให้ ต้องเบนเข็มออกไปลงทุนประเทศเพื่อนบ้านแทน ประเดิมเมียนมา ที่ไปรับจ้างขุดแร่ดีบุก ขณะที่สปป.ลาวไตรมาส 2 นี้รู้ผล จับมือพันธมิตรทำเหมืองแร่ทองแดง

นายวิจิตร เจียมวิจิตรชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทุ่ง

คาเฮอริ่ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า จากความล่าช้าในการขอต่ออายุเช่าพื้นที่ในการทำเหมืองแร่ทองคำ จากกรมป่าไม้และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) หลังจากพื้นที่เหมืองในอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย หมุดอายุไปเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา และยังไม่มีความชัดเจนว่าทางหน่วยงานดังกล่าวจะอนุมัติให้เช่าพื้นที่ต่อแต่อย่างใด ซึ่งบริษัทได้ติดตามความคืบหน้าตลอด แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจน ดังนั้น บริษัทจึงได้นำเงินที่เพิ่มทุนมาจำนวน 982.264 ล้านบาท ที่แต่เดิมคาดว่าจะนำไปลงทุนในเหมืองแร่ทองคำจำนวน 400 ล้านบาท นำไปใช้หนี้แทน ซึ่งทำให้บริษัทสามารถใช้หนี้ที่มีอยู่ 520 ล้านบาทได้เร็วกว่ากำหนด 5 ปี

ทั้งนี้ หากทางภาครัฐต่ออายุเช่าพื้นที่เหมืองแร่ทองคำ ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจหลักของบริษัท ที่ผลิตแร่ได้ประมาณ 2 แสนตันต่อปี สร้างรายได้อยู่ที่ประมาณ 700-800 ล้านบาทต่อปี แต่เมื่อไม่มีความชัดเจนในส่วนนี้ทำให้บริษัทเสียโอกาสในการสร้างรายได้เป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม จากความไม่ชัดเจนของการทำเหมืองแร่ทองคำในประเทศ ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร (บอร์ด) ที่จะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้ จะ

มีการพิจารณาทิศทางการดำเนินการของบริษัทใหม่ จะมุ่งออกไปแสวงหาโอกาสการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะในสปป.ลาวที่ขณะนี้ได้รับการติดต่อจากพันธมิตรท้องถิ่นที่ได้อนุญาตในการสำรวจแร่ทองแดง ให้บริษัทส่งทีมงานเข้าไปสำรวจแร่ เพื่อให้ทราบถึงปริมาณสำรองแร่ที่แท้จริง เพื่อนำไปสู่การร่วมทุนในการทำเหมืองแร่ทองแดง ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนหลังไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ ซึ่งการร่วมลงทุนนั้นมีความเป็นไปได้สูง โดยในการประชุมบอร์ดที่จะถึงนี้ อาจจะมีมติในการจัดสรรงบเพื่อเข้าร่วมลงทุนด้วย

ขณะที่การลงทุนในเมียนมานั้น ได้เริ่มต้นการเข้าไปรับจ้างบริษัท ซี มีเนอรัล เมียนมา จำกัด หรือเอสเอ็มเอ็ม เพื่อทำการขุดแร่ดีบุก ขนาดพื้นที่ 126.5 ไร่ ในเมืองทวาย โดยบริษัทจะเป็นผู้ลงทุนด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์เบื้องต้นราว 12.1 ล้านบาท โดยได้เริ่มเช่าพื้นที่ดำเนินการแล้ว โดยบริษัทจะได้รับส่วนแบ่งกำไรสุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในสัดส่วน 70% และคาดว่าจะภายในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ น่าจะรับรู้รายได้ที่ประมาณ 3 ล้านบาทต่อเดือน

นายวิจิตร กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างขออนุมัติขอประทานบัตรในการทำเหมืองหิน บดย่อยหิน ของเหมืองหินที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อจะขยายกำลังการผลิตเหมืองหินเพิ่มอีก 5 หมื่นตันต่อเดือน จากปัจจุบันมีขนาดกำลังการผลิต 2.5 หมื่นตันต่อเดือน ซึ่งหากไม่มีอะไรติดขัดคาดว่าจะไม่น่าจะเกิน

3 เดือนนี้ น่าจะได้รับการอนุมัติจากกระทรวงอุตสาหกรรมได้

นายชาติ หงส์เทียมจันทร์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เปิดเผยว่า จาก

กรณีที่มีกระแสว่า กพร.จะมีการเร่งพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรมหรือโรงถลุงแร่ทองคำของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ที่จะหมดอายุลงในวันที่ 13 พฤษภาคมนี้ ขณะนี้เป็นเพียงขั้นตอนประมวลผลข้อเท็จจริงและผลการตรวจสอบประกอบการพิจารณาเท่านั้น ซึ่งยังต้องผ่านอีกหลายขั้นตอน โดยจะยังไม่มีการตัดสินใจต่ออายุหรือไม่ต่ออายุใบประกอบโลหกรรมแต่อย่างใด